

หมายถึง 13 คน แก๊งไม้มู่หลาน

ตำรวจขอนแก่นศาลออกหมายจับขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ “มู่หลาน” พร้อมเครือข่ายรายนี้เปิดเผยเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยหลังประชุมร่วมกับ พล.ต.อ. ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และทีมพนักงานสอบสวนคดีการค้าไม้และครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามของขบวนการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ ที่มี น.ส.ชลิดา สุพันธ์มาส หรือ “มู่หลาน” ชาวจีนที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นตัวการใหญ่ว่าได้มีการประชุมรวบรวมหลักฐานของขบวนการค้าไม้มีค่าข้ามชาติ ก่อนที่ตำรวจจะขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้กระทำความผิดรวม 13 คน

นายอรรถพลเผยอีกว่าการออกหมายจับครั้งนี้เป็นการขยายผลจากคดีที่กรมป่าไม้บุกจับไม้เดือนที่โกดังย่านแพรกษา จ.สมุทรปราการ เมื่อเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา คดีจับไม้เดือนที่โกดังบ้านสมอบด ต.หนองแขง อ.หันคา จ.ชัยนาท และ คดีนำไม้ผิดกฎหมายไปซุกซ่อนในหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ห้วยไคร้

อ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย ประกอบด้วย น.ส.ชลิดา หรือมู่หลาน ซื้อหาร่วมกันมีไม้ประคูด่อนอันยังมีได้แปรรูปมีปริมาตรเกินกว่า 4 ลบ.ม. ไว้ในครอบครองโดยไม้ได้รับอนุญาตและร่วมกันมีไม้แปรรูปปริมาตรเกินกว่า 0.20 ลบ.ม. ไว้ในครอบครองโดยไม้ได้รับอนุญาต ในคดีนำไม้ผิดกฎหมายไปซุกซ่อนในหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ห้วยไคร้ อ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย ถือเป็นหมายจับหมายที่ 2 ของ น.ส.ชลิดา หรือมู่หลาน โดยก่อนหน้านี้เคยถูกออกหมายจับมาแล้วที่ สก.บางปู จ.สมุทรปราการ

นายอรรถพลยังเปิดเผยอีกว่า นอกจากนั้นเป็นเครือข่ายของมู่หลาน มี น.ส.กมลทิพย์ ไตรพรรม นายวราญ คงประเสริฐ นายเอกชัย วิไลฤกษ์ นายสัญญา สายจำปา นายณรงค์เดช ภูมิวิริทธิ์ทรัพย์ ซื้อหาร่วมกันกระทำความผิดในเขตควบคุมการแปรรูปไม้มีไม้พะยูง ไม้ชิงชัน และมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้าม ในคดีจับไม้เดือนที่โกดังบ้านสมอบด ต.หนองแขง อ.หันคา จ.ชัยนาท และยังมีนายธนวัฒน์ พลับพลึงศรี นายชัยมงคล บัวแก้ว นายเฉลิมชัย วิรุณสาร นายเอกชัย คงเลิศสกุล นายรัชชานนท์ พงษ์สวัสดิ์ นายภัทรวุฒิ ทองพรม น.ส.วิภาวดี จำปแดง ซื้อหาร่วมกันแปรรูปไม้ภายในเขตควบคุมโดยไม้ได้รับอนุญาต ร่วมกันมีไม้ชิงชัน ในคดีจับไม้เดือนที่โกดังย่านแพรกษา จ.สมุทรปราการ

อธิบดีกรมป่าไม้เปิดเผยต่อไปอีกว่า ที่สำคัญมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 5 คน เข้าไปเกี่ยวข้องและ 1 ใน 5 ถูกออกหมายจับ คือ นายธนธรณ์ ทองหล่อ ซื้อหาร่วมกันแปรรูปไม้ภายในเขตควบคุมโดยไม้ได้รับอนุญาตและร่วมกันมีไม้ชิงชัน ในคดีจับไม้เดือนที่โกดังย่านแพรกษา จ.สมุทรปราการ ส่วนอีก 4 คน เข้ามอมตัวผู้คดี มีนายคำดี อินทวงษ์ นายอินสม วงศ์เรือนคำ นายวิทิต กองแก้ว และนายอภิรักษ์ กัลยา คดีนำไม้ผิดกฎหมายไปซุกซ่อนในหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ห้วยไคร้ อ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย ทั้งหมดถูกไล่ออกจากราชการแล้ว นอกจากทำผิดแล้วบางคนยังไปติดตามจับรถให้ น.ส.ชลิดา หรือมู่หลานด้วย นี่เป็นส่วนคดีอาญา ขณะเดียวกัน ยังมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอีกจำนวนหนึ่ง มีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับขบวนการค้าไม้มีค่าของมู่หลาน ผลการสอบสวนจะออกมาเร็วๆ นี้ นอกจากมีโทษทางวินัยให้ออกจากราชการแล้วยังจะถูกดำเนินคดีอาญาด้วย

“สำหรับ น.ส.ชลิดา หรือมู่หลาน จากการติดตามทราบว่าหนีไปหลบซ่อนอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านคือ กัมพูชา ขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำลังส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานเพื่อติดตามจับกุมมาดำเนินคดีที่สำคัญจากการตรวจสอบยังพบว่าขบวนการค้าไม้

มีคำข้ามชาติ ยังพบว่า มีบุคคลที่ 3 อาศัยอยู่ในต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับ น.ส.ชลิตา หรือมู่หลาน และนายหน้าเงิน หง ชาวไต้หวันที่ถูกจับกุมที่โดคัง ย่านแพรงษา จ.สมุทรปราการ เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัว” อธิปไตยรมป่าไม้กล่าว